

<b>MATCHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	ประชาชาติธุรกิจ	
<b>Date :</b> 16 พ.ค. 2556	<b>Page :</b> 6	<b>No :</b> 56241500

# 20โรงงานน้ำตาลวังลิ้นจี่ก.อุทฯ ขอแก้ระยะห่าง50กม.เปิดช่องอภิใบอนุญาตใหม่

กลุ่มโรงงานน้ำตาลกว่า 20 แห่ง วังลิ้นจี่ ฝุ่นตลบเร่งลิ้นจี่ สอน.ปรับระยะห่างระหว่างโรงงานจาก 80 กม. เหลือ 25 กม. หลังเตรียมแผนขึ้นโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ชนกันโครมใหญ่หลายจังหวัด เผย สอน.ห่วงปัญหาแย่งอ้อย แนวโน้มจะลดให้เหลือ 50 กม.

กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่ตั้งอยู่ใน อ.วังสะพุง จ.เลย โดยให้เหตุผลว่า ติดหลักเกณฑ์การอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร ซึ่งหลักเกณฑ์นี้กำหนดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนายโฆสิต บั่นเปี่ยมรัฐฎ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะไม่ต้องการให้โรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ใกล้กัน เพราะแย่งผลผลิตอ้อยเข้าโรงงาน

นายสมศักดิ์ สุวดีมิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สอน.ได้มีการประชุมหารือถึงประกาศกระทรวงในการตั้งโรงงานน้ำตาลให้ห่างกันในระยะ 80 กิโลเมตร โดยมีโรงงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพราะโรงงานเดิมกลัวว่าโรงงานที่จะตั้งใหม่จะไป

แย่งวัตถุดิบ ทั้งนี้ จะมีการเร่งพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อผ่อนปรนประกาศดังกล่าวไม่เกิน 1-2 เดือน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกับโรงงานน้ำตาลในการฟ้องร้องเป็นคดีความ

"ความเห็นส่วนตัวคิดว่าต้องหาช่องให้มีทางออก โดยอาจจะมีเงื่อนไขว่า ถ้าหากโรงงานที่จะตั้งใหม่ห่างจากโรงงานเดิมไม่ถึง 80 กิโลเมตร จะต้องมีแหล่งอ้อยที่เป็นคู่สัญญากับชาวไร่อ้อยที่เพียงพอ ตามกำลังการผลิตของโรงงาน โดยคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นคนละกลุ่มกับโรงงานน้ำตาลเดิม"

นายสมศักดิ์กล่าวว่า จะต้องมีการบังคับใช้หลังจากประกาศไปแล้วเท่านั้นสำหรับโรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะไม่มียกเว้นหลัง ส่วนกรณีบริษัทน้ำตาลขอนแก่นที่ จ.เลยที่มีการฟ้องร้องนั้น ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว เป็นอำนาจวินิจฉัยของนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือไม่ โดยไม่ต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

"ศาลปกครองได้คุ้มครองชั่วคราวโรงงานน้ำตาลขอนแก่นจนถึง 15 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งขึ้นอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าจะพิจารณาให้ รง.4 หรือไม่ ส่วนประเด็นที่มีการฟ้องในเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ให้ค่า

ตอบว่าจะให้ รง.4 หรือไม่ ส่งผลทำให้  
โรงงานเสียหายนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม  
ได้ตอบไปแล้วว่า ไม่ให้ รง.4 ซึ่งศาลน่าจะ  
จำหน่ายคดี เพราะได้มีการตอบไปแล้ว"

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วนข้อขัด  
แย้งว่าประกาศ 80 กิโลเมตร เป็นเพียง  
มติ ครม. ไม่สามารถนำมาบังคับเป็น  
กฎหมายได้นั้น ที่มาของประกาศกระทรวง  
นี้ มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมจ้าง  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาถึงระยะห่าง  
ที่เหมาะสมของการตั้งโรงงานว่าควรมี  
ระยะห่างเท่าไรที่จะเหมาะสม ทั้งทาง  
ด้านวัตถุและ การขนส่ง ซึ่งผลการศึกษา  
ออกมาคือ 80 กิโลเมตร โดยใช้ระยะห่าง  
จากโรงงานเดิมที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ได้ระบุลง  
รายละเอียดว่าเป็นระยะห่างทางพื้นที่หรือ  
ถนน หลังจากนั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นผู้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงนี้ โดย  
เวลาเย็นให้ ครม.พิจารณาในการตั้งโรงงาน  
ยื่นพร้อมประกาศนี้ เท่ากับว่า ครม.ได้รับ  
ทราบในหลักการด้วย ซึ่งประกาศกระทรวง  
เป็นกฎหมายที่ต้องบังคับใช้กับโรงงาน  
เหมือนประกาศอื่น ๆ ทั่วไปอยู่แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการย่อยของ สอน.จะ  
ได้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ก่อนจะ  
ยื่นเข้าที่ประชุม สอน.เพื่อนำเรื่องเข้าที่  
ประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ  
น้ำตาลทราย แล้วนำเรื่องเสนอรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

แหล่งข่าวจากวงการโรงงานน้ำตาล

เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า โรงงาน  
น้ำตาลมีความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและ  
ไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกระยะห่าง 80  
กม.นั้น ในส่วนของโรงงานน้ำตาลที่เห็น  
ด้วยส่วนใหญ่มีแผนจะขอจัดตั้งและขยาย  
โรงงานแห่งใหม่ถึง 20 แห่ง ทำให้แต่ละ  
แห่งพยายามผลักดันให้ สอน.เร่งพิจารณา  
ปรับระยะห่างตั้งแต่ 25 ถึง 50 กม. แต่ดู  
แนวโน้ม สอน.จะพิจารณาตัวเลขที่ประมาณ  
50 กม. ทำให้โรงงานที่มีระยะห่างไม่ถึง  
50 กม.ต้องพยายามวิ่งล็อบบี้ผลักดันพอ  
สมควร อย่างไรก็ตาม หากจะขยายระยะ  
ห่างระหว่างโรงงานเหลือ 25 กม. การที่  
จะไม่ให้แย่งอ้อยกันค่อนข้างยาก เพราะมี  
หนทางเดียวต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น  
จากปัจจุบันปลูกเฉลี่ยได้เพียง 10 ตันต่อไร่  
ซึ่งน้อยมาก แต่เป็นไปได้ยาก เพราะต้อง  
มีระบบชลประทาน และระบบน้ำที่ดีด้วย

ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลที่มีแผนจะก่อตั้ง  
โรงงานใหม่ เท่าที่ทราบกันในวงกว้าง  
ไม่เป็นทางการ เช่น โรงงานน้ำตาลวังขนาย  
สนใจไปตั้งที่ จ.ชัยนาท ซึ่งมีปัญหาติดกับ  
โรงงานของเกษตรกรไทย ระยะห่างไม่ถึง  
80 กม. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี  
ของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีแผน  
ย้ายไปตั้งที่ จ.นครสวรรค์ กลุ่มโรงงาน  
น้ำตาลไทยเอกลักษณ์มีแผนย้ายโรงงาน  
ไปตั้งที่ จ.สุโขทัย, กลุ่มโรงงานน้ำตาล  
บ้านโป่ง มีแผนย้ายไปตั้งที่ จ.สุโขทัย ซึ่ง  
ทั้ง 3 โรงงานมีระยะห่างไม่ถึง 80 กม.